

# ศูนย์ประชุมพีช ได้รับเกียรติอีกครั้ง จัดงานประชุม ประจำปีครั้งที่ 35 ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย ไทย



พญา, ประเทศไทย – อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,500 ท่านจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานประชุมประจำปีครั้งที่ 35 ของราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย (RCPT) โดยศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พญา (PEACH) ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ภายใต้หัวข้อ “Towards Better and Safer Patient Care มุ่งไปสู่การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ดี และปลอดภัยมากขึ้น” รวมถึงจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำในธีม “อายุรศาสตร์สืบสานความเป็นไทย” ณ ห้อง Head of State Chamber โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ ไฮเต็ล

งานในปีนี้จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ และแพทย์ผู้มีชื่อเสียงจากหลากหลายสาขาขึ้นอภิปราย สัมมนา และเวิร์คช็อปร่วมกัน ณ ห้องโถงใหญ่ และห้องประชุมย่อยภายในศูนย์ประชุมนานาชาติพีช เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้จากมุมมองที่แตกต่าง และเปิดโอกาสให้แพทย์จากหลากหลายสาขาได้สร้างสายสัมพันธ์อันดี พูดคุยหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ อีกทั้ง ยังมีนิทรรศการความรู้ด้านอายุรแพทย์ บูธจากบริษัทยาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึง บูธของผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ล่าสุดมาจัดโชว์ภายในงานด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดิน วิ่ง ที่สร้างความสนุกสนาน และประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

รอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีชตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ ที่สามารถมองเห็นทิวทะเลสีครามที่สวยงามของอ่าวไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ประชุมที่มีความหลากหลาย และครบวงจรที่สุดในเอเชีย ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการในการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ การประชุมระดับนานาชาติ หรือจัดงานเลี้ยง เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่า 23,500 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตรฐานสากลที่ครบครัน บริการระดับมืออาชีพร และเทคโนโลยีทันสมัย หากท่านกำลังมองหาสถานที่ในการจัดงาน สามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเราเพื่อรับข้อเสนอพิเศษที่ (+66) 38 250 421 ต่อ 2845 หรืออีเมล [success@royalcliff.com](mailto:success@royalcliff.com) ทีมงานของเราพร้อมที่จะรังสรรค์งานของท่านให้น่าจดจำ และพิเศษสุด!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ ไฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์

[www.royalcliff.com](http://www.royalcliff.com) และ [www.peachthailand.com](http://www.peachthailand.com)